

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต สู่องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

สมศ.ได้จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ สมศ. มีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคม ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิถีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมมากขึ้น และยกระดับองค์กรให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๒. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตมีทัศนคติในค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
๓. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรของรัฐปฏิบัติตามแผนคุณธรรมเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและการดำเนินงานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ



ผู้เข้าร่วมโครงการ
85 คน
100%
ของบุคลากรทั้งหมด



ผลการดำเนินงานโครงการ

๐๑ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ได้รับความรู้ความเข้าใจและเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ กระตุ้นจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ตระหนักถึงความเสียหายจากพฤติกรรมการทุจริตและเป็นการรับรู้เกรงกลัวในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการทุจริตหากเกิดขึ้นในองค์กร

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ที่ระดับ ๔.๖๘ (มากที่สุด)



๐๒ กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และกิจกรรมการประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่ สมศ.

รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โดยเนื้อหาในประกาศเจตจำนงสุจริตเป็นการแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นของรักษาการผู้อำนวยการและผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานในสมศ. อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกประการ กอปรกับกิจกรรมการประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่ สมศ. ทุกคน

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ที่ระดับ ๔.๖๗ (มากที่สุด)



๐๓ กิจกรรมการไต่สวนในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคนด้วยคุณธรรม”

สมศ. จัดกิจกรรมการไต่สวนในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคนด้วยคุณธรรม” เพื่อเป็นกลไก (mechanism) ในการช่วยกระตุ้นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สมศ. มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจงใจให้เจ้าหน้าที่ของ สมศ. ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และร่วมกันนำวัฒนธรรมสุจริตมาปรับใช้ในองค์กร โดยมี ดร.ธนันท์ สิงหเสม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกรรมการกลางและให้คะแนนตัดสินในการไต่สวนและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ สมศ. เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการไต่สวน

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมอยู่ที่ระดับ ๔.๗๔ (มากที่สุด)

